



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, sanook, innnews, nation weekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, kapook)

-โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 13 ม.ค. 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 157 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 90 ราย คัดกรองเชิงรุก 42 ราย มาจากต่างประเทศ 25 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 10,991 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 3,981 ราย เสียชีวิตคงที่ 67 ราย การระบาดระลอกใหม่ พบผู้ติดเชื้อใน 60 จังหวัด มี 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 ราย คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ สมุทรปราการ จันทบุรี นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง และ ปทุมธานี ซึ่งหากทุกภาคส่วนใน 10 จังหวัดร่วมมือกันดูแลสุลักษณะส่วนตัว ไม่มีการเล่นพนัน ไม่มีการเที่ยวสถานบันเทิงผัดกัญหมาย ฯลฯ จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลงได้

- พิษณุโลก พบผู้ติดเชื้อแล้ว 1 ราย ชาวหนองบัวลำภู เป็นพวง.ส่งของ และมีการแพร่เชื้อจากของที่ส่ง มีประวัติไปงานบวชที่ จ.พิษณุโลก
- ระยอง พบติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย มีเด็ก 6 ขวบ และ 9 ขวบ ติดเชื้อจากครอบครัว
- กทม. พบติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย มีเด็กอายุ 9 เดือนรวมอยู่ด้วย
- สมุทรปราการ พบติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย
- สสจ.สมุทรสาคร แดงพบติดเชื้อเพิ่ม 208 ราย มีเด็กอายุอายุ 5 ขวบ รวมอยู่ด้วย
- อ่างทอง พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thailandplus) ทวีตช่อง 3, 9

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 2 วัดโกรกกราก เพื่อปล่อยตัวผู้มีความเสี่ยงที่กักตัวครบ 14 วัน และไม่พบการติดเชื้อกลับบ้าน โดยทุกคนจะมีเอกสารรับรองว่าผ่านการกักตัวครบตามแนวทางของ สร. ทั้งนี้ นอกจากการกักตัวที่รพ.สนาม จังหวัดยังเตรียมการกักตัวแบบ Factory Quarantine คือ ผู้ประกอบการโรงงานจัดการกักตัวผู้ติดเชื้อเอง ตามมาตรฐานของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, postotoday

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษา สร. โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยที่เริ่มลดลง ว่า เรามาถูกทาง ขอทุกคนช่วยกัน 4 ข้อ 1) ทุกคนร่วมมือกัน 2) ปังจยเสี่ยงของการระบาดในระลอกนี้ คือ การหย่อนความเข้มงวด ขอทุกภาคส่วนปฏิบัติตามหลักวิถีชีวิตใหม่ 3) วัคซีนกำลังมา 4) การสร้างสุขภาพทุกมิติ ทั้งกายใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, INN, thailandplus, hfocus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรการแพทย์จากภาครัฐและเอกชนจัดทำแนวทางการปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันลบ สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ป่วยที่ยืนยันผลการตรวจแล้วและจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน แพทย์จะพิจารณาใช้ห้องผ่าตัดความดันลบ มีการควบคุมมาตรฐาน อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย จำกัดจำนวนแพทย์ เจ้าหน้าที่ผ่าตัดให้น้อยที่สุด และต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน ส่วนผู้มารับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, mcot) ทวีตช่อง NBT

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการให้บริการคลินิกทันตกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของ รพ.ในสังกัดกรมฯ ว่า พร้อมให้บริการทางทันตกรรมวิถีใหม่ โดยประชาชนต้องประเมินตนเองเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันก่อน หากไม่มีความเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลกลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, changmainews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำกลุ่มวัยทำงานที่ต้องทำงานที่บ้าน หมั่นออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ควรเลือกประเภทที่ไม่เสี่ยงโรคโควิด 19 ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก เช่น การเดินเร็วรอบ ๆ บ้าน กระโดดเชือก โยคะ หรือเปิด Youtube ดูตัวอย่างการออกกำลังกาย เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, nationtv, TNN

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ โดยการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้องถูให้ทั่วทั้งฝ่ามือ หลังมือ ขอกันนิ้วและเล็บ แล้วปล่อยให้ระเหยหมดก่อนจะสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย ควรใช้เฉพาะกรณีจำเป็น เช่น อยู่นอกสถานที่ซึ่งไม่มีน้ำและสบู่ หลังใช้ปิดฝาให้สนิททุกครั้งและเก็บให้ห่างจากความ

ประเด็นข่าว

ร้อน ทั้งนี้ แอลกอฮอล์อาจทำให้ผิวหนังแห้งและระคายเคืองได้ และหากเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ เมื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนใบจดแจ้ง อย. บรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิท ระบุวันเดือนปีหมดยอายุ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ที่ถูกต้องครบถ้วน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสถาบันบำราศนราดูร ที่ให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 และให้บริการประชาชนในคลินิกแยกโรคระบบทางเดินหายใจ มากกว่า 200 คนต่อวัน พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งขณะนี้รักษาตัวในสถาบันฯ 17 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์ PUI 5 ราย ทั้งนี้ ได้ขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ย้ายสละเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, isaranews, mcot) ทีวีช่อง 9, TNN

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงประเด็นผลทดลองวัคซีน Sinovac ในบราซิล พบมีประสิทธิภาพไม่ถึง 60% และเป็นวัคซีนตัวเดียวกับที่ประเทศไทยนำเข้ามาฉีดล็อตแรก 2 ล้านโดส ว่า สธ.ได้ยื่นขอข้อมูลเพิ่มเติมกับ บ.ซิโนแว็กซ์ แล้ว รอคำตอบและข้อมูลอย่างเป็นทางการและจะนำมาเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนที่จะมาใช้ในเดือน กพ. นี้ ต้องเป็นที่ยอมรับ ซึ่งถ้าวัคซีนมีประสิทธิภาพเกิน 50% สามารถนำมาใช้ในประเทศได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, mcot) ทีวีช่อง 9

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ระบุ วัคซีนทุกรายการที่มากขึ้นทะเบียน อย.จะประเมิน 3 ด้านคือ ความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับคนไทย สำหรับราคาวัคซีน อย. ไม่ได้เป็นผู้กำหนด ปัจจุบันมีบริษัทมายื่นขอขึ้นทะเบียน 2 บริษัท ได้แก่ บ.แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จก. อยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินข้อมูล คาดว่าจะสามารถอนุมัติทะเบียนได้เร็วๆ นี้ และ บ.ซิโนแวค ไบโอเทค มี อย.เป็นผู้รับอนุญาตในการขึ้นทะเบียน ส่วนวัคซีนอื่นๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานด้านอาหารและยาของต่างประเทศแล้ว ยังไม่มีการยื่นขอขึ้นทะเบียนกับ อย.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, newtv, nationtv) ทีวีช่อง 9

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า วันนี้ครบรอบ 1 ปีที่มีผู้ป่วยจากอู่ฮั่นในไทยรายแรก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าอัตราการป่วยในการระบาดระลอกนี้น้อยกว่าระลอกแรก ผู้ป่วยระลอกใหม่อยู่ในพื้นที่ กทม. และภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ส่วนใน จ.สมุทรสาคร เป็นชาวเมียนมา ขณะนี้พบสัญญาณการแพร่โรคไปยังพื้นที่ที่พบผู้ป่วยน้อย พบการระบาดในสถานประกอบการบางแห่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากพนักงาน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเดินทางไปยังชุมชนระหว่างรอผลตรวจ ซึ่งเมื่อติดเชื้อจะเสี่ยงเป็น Super-Spreader ย้ำผู้ประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และปรับมาตรการควบคุมโรค

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, mcot, thailandplus, thebankokinsight, mthai, newtv, acnews, nationtv, nationweekend, springnews, TNN, INN, thansettakij, workpointtoday, sanook, kapook)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ระบุ อย.ปท. มีสิทธิ์ใช้งบประมาณของตัวเองในการจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้ประชาชน แต่ต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านมาตรฐานและได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 และ โฆษก ศบค. ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ดูความพร้อมรพ.สนาม เพื่อเตรียมรับผู้ป่วย COVID 19 ระลอกใหม่ ยืนยัน จ.อำนาจเจริญ มีความพร้อมจัดตั้งรพ.สนาม 100% ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากรงบประมาณ และสถานที่ในการจัดตั้งรพ.สนาม เตรียมไว้ 2 ที่ ได้แก่ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ ภายในสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย และที่อาคารหอพักนักศึกษา 1 ภายใน ม.มหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ

-นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคม เนะกทม.ใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท จากเงินสะสมลดภาระผูกพัน มาฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนในกทม.ทุกคน เป็นการลดภาระแทนประชาชน

-นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สปส. เผย สปส. ออกประกาศแพทย์ฯ ตรวจผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ในสถานประกอบการฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

-นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด ก.พาณิชย์ ระบุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือร่วมกับ ปลัด สธ. และอธิบดีกรมควบคุมโรคของสปป.ลาว แก่ประกาศห้ามนำเข้าอาหารทะเล การันตีสินค้าไทยปลอดภัยไร้โควิด ยกระดับมาตรการคุมเข้มด้านสาธารณสุข

-สสส. ชวนทุกคนให้ความร่วมมือกับกระบวนการควบคุมโรคและกติกาดังๆ ที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งรพ.สนาม เพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด 19 เพราะเป็นการแยกผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ป่วยโควิด 19 ไม่ให้ปะปนกัน บุคลากรสาธารณสุขลดความเสี่ยงติดเชื้อ ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ชุมชนปลอดภัยมากขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

-ผู้ว่า กทม. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ วัคซีนป้องกันโควิดที่ดีที่สุดเวลานี้ คือ การสวมหน้ากากอย่างถูกต้อง สำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วห้ามใช้ซ้ำ และแยกทิ้งให้ถูกสุขลักษณะ ส่วนหน้ากากผ้า ต้องซักทำความสะอาดทุกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือที่แออัด

-นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรี นำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ห้องทำงานของนายอนุทิน ชาญวีรกูล

ประเด็นข่าว

รองนายกฯ และรมว.สธ. บริเวณชั้น 3 ตึกบัญชาการ และห้องทำงานของผู้สื่อข่าว ตั้งเป้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อในทำเนียบรัฐบาลทุกเดือน

-บอร์ดสลากาฯ ไม่เลื่อนออกรางวัลทุกงวด ยืนยันงวด 17 ม.ค. และ 1 ก.พ. 2564 ออกรางวัลจำหน่ายตามปกติ แต่ยกเลิกจัดสลากสัปดาห์นี้ทั้งหมด 3 จังหวัด

-เจ้าหน้าที่ด่านสะเดา จ.สงขลา ยกระดับคุมเข้มแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ป้องกันการลักลอบเดินทางเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าวและคนไทย โดยไม่ผ่านการคัดกรองโควิด 19 หลังมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินยาวถึง 1 ส.ค. 2564

-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ออกมาตรการสู้โควิด 19 ลด/คืนค่าเช่าห้องค่าน้ำ-ค่าไฟ เปิดทุนฉุกเฉิน เรียนออนไลน์ด้วยเน็ตฟรี

-หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ COVID-19

-กปน. ขอให้ประชาชนมั่นใจ น้ำประปาของ กปน. ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการสะอาดปลอดภัย

-นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ รองผอ.องค์การสะพานปลา กำชับตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว คัดกรองป้องกันโควิด 19 นำร่องที่สะพานปลากรุงเทพฯ เตรียมปฏิบัติในสะพานปลาและท่าเรือทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ

-ศิริราชพยาบาล เผย อาการของผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ภาพรวมถือว่าดี ร่างกายฟื้นตัวดีกว่าร้อยละ 90 คาดว่าช่วงเช้าวันที่ 14 ม.ค. จะสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจและท่อช่วยหายใจได้

-ก.พาณิชย์ เตรียมเสนอ ครม. ต่ออายุหน้ากากอนามัย เป็นสินค้าควบคุม อีก 1 ปี โดยต้องจำหน่ายไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.เดือนอาจะมีเชื่อติดมากับพัสดุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, nationtv, springnews, TNN

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. ระบุ แนวโน้มการสั่งของออนไลน์เพิ่มมากขึ้น การรับสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่งมีโอกาสที่สินค้าหรือพัสดุจะมีการปนเปื้อนละอองฝอยน้ำลายของผู้ที่ติดเชื่อ ดังนั้น เมื่อจับสินค้าหรือพัสดุต้องล้างมือด้วย

2.ขอรับบริจาคเลือด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-สภาวิชาชีพฯ ขอรับบริจาคเลือดด่วน หลัง รพ.ขาดเลือดขั้นวิกฤติทั่วประเทศเพราะโควิด 19

3.แอปฯ หมอชนะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, isranews, springnews, Infoquest

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. ขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือกันดาวน์โหลดแอปฯ หมอชนะ ล่าสุดมีการดาวน์โหลดไปแล้วกว่า 6.79 ล้านเครื่อง ลงทะเบียนกว่า 4.83 ล้านคน เป้าหมายอยากให้คนวัยทำงานที่มี 40 กว่าล้านคนร่วมลงทะเบียน จึงขอให้ช่วยกันดาวน์โหลด ส่วนข้อสังเกตเรื่องการประเมินความเสี่ยงในแอปฯ หมอชนะ ที่ใส่ข้อมูลความเสี่ยงสูงทุกข้อแต่ประเมินว่าเสี่ยงน้อยนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบแอปฯ รวมถึงกรมควบคุมโรค ได้ตัดชุดคำถามให้เหลือเพียงการลงทะเบียน ถ่ายภาพใบหน้าจริง ซึ่งจะปรากฏคิวอาร์โค้ดสีเขียวเพื่อให้ประชาชนสะดวกในการใช้งาน

4.การจัดประชุมสภาฯ ที่จะรวมตัวคนจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ

-นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พปชร. ในฐานะประธาน กมธ. กิจการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 20 ม.ค. 2564 ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อ แต่จำเป็นต้องเปิดสภา โดยจะวางมาตรการป้องกันให้เข้มงวดที่สุด เบื้องต้นจะเปิดให้ใช้ทางเข้า-ออกน้อยที่สุด จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 ที่นั่ง เข้าห้องประชุมได้เฉพาะ ส.ส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง งดการดูงานต่างจังหวัด ห้องอาหารของ ส.ส. ให้ใช้เฉพาะงาน ขาม ซ้อนพลาสติก นั่งโต๊ะละไม่เกิน 4 คน แต่ละโต๊ะมีฉากพลาสติกกั้น

5.ค่านการให้ท้องถิ่นจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์

-นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ว่า รัฐบาลควรต้องตั้งเป้าหมายการจัดหาและฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบ 100% โดยไม่ปล่อยให้เป็นการของ อปท. โดย 1.ต้องกระจายความเสี่ยงของวัคซีนให้มีหลายเจ้ามากขึ้น และมุ่งเน้นเจ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จำนวนโดสครอบคลุมการฉีดให้ประชากร 100% 2.อปท.จะเข้ามาจับมือร่วมกับสธ. ผ่าน รพ.และรพ.สต. ในการกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชน 3.รัฐบาลต้องเปิดเผยรายละเอียด ตัวเลข หลักเกณฑ์ วิธีการ และเหตุผลในการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณสุข

6.ข่าวปลอมยาเขียวรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย กรณีคลิปเสียงระบุ ยาเขียวใช้รักษาโควิด 19 โดยขับไวรัสออกทางเหงื่อและปัสสาวะ เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาเขียวรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

7.เตรียมเปิดจุดผ่านแดน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, nationtv

-จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดด่านจุดผ่อนปรนการค้าไทย-เมียนมา 5 ช่องทาง 18 ม.ค.นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบกับผู้ประกอบการชายแดน

8.รับตัวคนไทยข้ามแดนจากเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง อ.แม่สอด จ.ตาก รับตัวคนไทยกลุ่มเสี่ยงสูงข้ามแดนจากบ่อนกาสิโนเมียวดี เข้าแม่สอด ลีดที่ 4 อีก 50 คน จนท. นำส่งพื้นที่กักตัวพร้อมตรวจโควิด อยู่ระหว่างรอผล ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จะเดินทางมาตรวจสถานการณ์ชายแดนแม่สอด วันที่ 14 ม.ค.

9.นักกีฬาต่างชาติไม่พอใจการตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-สมาคมแบดมินตันโลก แฉลงซีแอง หลังจาก "คิตัมปี ศรีกันท์" นักแบดมินตันชายเดี่ยวชาวอินเดีย แสดงความไม่พอใจในกระบวนการตรวจโควิด 19 ของไทย จากการเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 3 และการ SWAB โพรจงมูกมีเลือดออกจำนวนมาก ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการ สธ.

10.ติดเชื้อซ้ำหลังได้รับวัคซีน 1 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-บุรุษพยาบาล รพ. Princess of Wales ประเทศอังกฤษ ตรวจพบเชื้อโควิด 19 หลังได้รับวัคซีนไปแล้ว 1 เดือน โดยเป็นบุคลากรกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนโดสแรกของ บ.ไฟเซอร์ เมื่อ 8 ธ.ค. 2563 อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเข้ารับวัคซีนโดสที่ 2 วันที่ 5 ม.ค. 2564 แต่ถูกยกเลิกไปเพราะรัฐบาลต้องการจะเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสแรกให้มากขึ้น

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, newtv, 77kaoded, posttoday, Nationtv, kaohoon, xinhua, infoquest, js100, positioningmag, woldmeters)

-WHO ระบุ เจ้าหน้าที่ขององค์กรในจีนกำลังทำงานร่วมกับบ.ซิโนแวก และซิโนฟาร์ม เพื่อขอขึ้นบัญชีการใช้งานวัคซีนกรณีฉุกเฉิน... อียู เร่งอนุมัติวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ภายใน ม.ค. 2564... ยูนิเซฟ ผู้นำยูนิเซฟระบุทุกประเทศควรเปิดโรงเรียนโดยเร็วที่สุด แม้จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 หวั่นกระทบทักษะการเรียนรู้ การปิดโรงเรียนควรเป็นมาตรการสุดท้าย... สวิตเซอร์แลนด์ อนุมัติใช้วัคซีนของ บ.โมเดอร์นา ทันที โดยฉีดแก่ประชาชนที่สมัครใจรับวัคซีน ภายในฤดูร้อน... ญี่ปุ่น ขยายพื้นที่ภาวะฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัดจากทั้งหมด 47 จังหวัด... อินโดนีเซีย ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นคนแรกของประเทศ โดยทางการมีโครงการจะฉีดให้ประชาชน 181.5 ล้านคน ในเวลา 15 เดือน เริ่มเดือนหน้า

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 92,709,474 ราย เสียชีวิต 1,984,779 ราย รักษาหายแล้ว 66,239,040 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 128 ของโลก

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ**กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระประชวร**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (thebangkokinsight, nationtv)

-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรักษาพระอาการประชวร หลังทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม

เมนูกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์(มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ)

-รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี อภัยภูเบศร เคย์สปา เปิดเมนูอาหารจากกัญชา ว่า ตอนนี้มีการอนุมัติให้ใช้ราก ต้น และใบ ยกเว้นดอก นำมาปรุงอาหารหรือเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้แต่ต้องขออนุญาตกับ ออย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรออกเมนู "มาซิมกัญ" ว่า สามารถทำได้ เนื่องจากรพ.ได้มาขอแก้ไขโครงการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แล้ว และเป็นการจำหน่ายตรงต่อผู้บริโภค จึงไม่ต้องขอเลข ออย. ทั้งนี้ การนำไปกัญชาไปปรุงอาหารมีข้อควรระวังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งออย.จะออกชุดสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำผู้ปรุงอาหารให้ปรุงอาหารจากกัญชาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

ตรวจเยี่ยมบุคลากรสถาบันบำราศนราดูร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, btripnews

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสถาบันบำราศนราดูรที่ให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 และให้บริการประชาชนในคลินิกแยกโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่า 200 คนต่อวัน พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่กำลังรักษาตัวในสถาบันฯ 17 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์ PUI 5 ราย ทั้งนี้ได้ขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ยุติสละเวลามาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุด

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.จักรกริช ไข้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. เผย จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สปสช.ได้ให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล

ประเด็นข่าว

(Telehealth/Telemedicine) มีพร.ที่เข้าร่วมโครงการขณะนี้ 15 แห่ง เน้นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายเก่าในหน่วยบริการที่อาการคงที่ สามารถควบคุมโรคได้ดี แพทย์สามารถตรวจรักษาผ่านระบบทางไกลได้ ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งระหว่างการเดินทางหรือการติดเชื้อจากผู้ป่วยด้วยกันที่รพ. และยังช่วยลดความแออัด แนะนำผู้ป่วยบัตรทองติดต่อสอบถามรพ.ประจำ ส่วนรพ.ที่สนใจจะให้บริการ ในระยะที่ 2 สปสช.มีแผนจะเพิ่มหน่วยบริการให้มากขึ้น

ดูแลสุขภาพช่วงอากาศหนาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, INN, Chiangmainews, Thailandplus

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ช่วงสภาพอากาศหนาวเย็น กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและผู้สูงอายุ จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพง่าย ควรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ แนะนำสวมเสื้อผ้ามิดชิด อบอุ่น ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง หลีกเลี่ยงอาบน้ำเย็นในเวลากลางคืน สำหรับการดื่มเหล้าเพื่อคลายหนาวเป็นความเชื่อที่ผิด เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูง

การออกกำลังกายสำหรับวัยทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (Chiangmainews, Thailandplus)

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำกลุ่มวัยทำงานที่ต้องทำงานที่บ้าน หมั่นออกกำลังกายสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โดยเลือกประเภทที่ไม่เสี่ยงโรคโควิด 19 ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก เช่น การเดินเร็วรอบบ้าน กระโดดเชือก เต้นแอโรบิก โยคะ เป็นต้น หรือออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงแบบบอดี้เวท หรือใช้สิ่งของทดแทน เช่น ยกน้ำหนักโดยใช้ขวดน้ำแทน รวมถึงการทำงานบ้าน โดยออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที

โรคหลอดเลือดสมอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์, คอลัมน์ เช็กอัปเดตใจ

-นพ.วีรภูมิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย และมักพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าวัยอื่นๆ เนื่องจากหลอดเลือดเสื่อมสภาพและอาจมีไขมัน หินปูน มาเกาะที่ผนังหลอดเลือด ทำให้แคบลง จนเกิดเส้นเลือดตีบแข็ง วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก งดสูบบุหรี่ งดการดื่มสุรา ควบคุมน้ำตาล/ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ควรทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ประชุม Thailand – Japan Symposium ครั้งที่ 7

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, สวท.

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ได้จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference หน่วยงานหลักในการประเมินทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านยาและเครื่องมือแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงหารือความร่วมมือแผนการดำเนินการระหว่างกันในอนาคต โดยมีการนำเสนอกฎระเบียบใหม่ด้านยาและเครื่องมือแพทย์ของทั้งสองประเทศ ด้านยา เน้นการวางมาตรฐานการยื่นคำขอและกระบวนการพิจารณาทะเบียนตำรับยา การให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับอุตสาหกรรมยาและการจัดการผลประโยชน์/ความเสี่ยงผ่านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ด้านเครื่องมือแพทย์ เน้นการประเมินเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงอย่างรวดเร็วและเหมาะสม และการเฝ้าระวังความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์หลังออกสู่ตลาดจากมุมมองระหว่างประเทศ

ยาเคนมผง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, sanook, innnews, one31)

-พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รายแรก เป็นชายอายุ 33 ปี ที่คอนโดย่านบางบัวทอง อีก 2 ราย เป็นสาวพ็อร์กกับพ่อค้าย่านโชคชัย ในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง ซอยลาดพร้าววังหิน 7 อาการสาหัสอีก 2 ราย คาดเสียชีวิตจากการเสพยาเคนมผง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ผบช.น. เปิดเผยว่า วันนี้จะมีการขยายผลและจับกุมตัวการทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเพิ่มเติม ด้าน กมธ.ตำรวจ จะเข้าพบ ผบช.น. 15 ม.ค.นี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 11-13 ม.ค. 2564 มีผู้เสพยาเคนมผงเข้ามาขอรับการรักษาที่สถาบันฯ มากกว่า 20 ราย ในจำนวนนี้ 10 รายมีอาการซบซ้อนและรุนแรงจนต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน จากการสอบสวนประวัติคนไข้ส่วนใหญ่พบมีการใช้ยาเคนมผงกับยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ประเภทอื่นๆ เช่น ยานอนหลับ ยาบ้า ไอซ์ และผงขาว อาการที่พบบ่อยเกิดจากฤทธิ์ของยาเค ทำให้เกิดอาการหลอนประสาท ะอะโวยวาย คิดว่าจะมีคนอื่นเข้ามาทำร้ายตลอดเวลา บางคนมีอาการง่วงซึมร่วมด้วย ทีมแพทย์และพยาบาลจะประเมินคัดกรองก่อนเข้าสู่การดูแลรักษาตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

ประเด็นข่าว

-รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด สนับสนุนโดย สสส. เปิดเผยถึงกรณีพบการระบาดของยาเคนมผง ว่า ยาเค (ketamine) เป็นสารในกลุ่มหลอนประสาทที่ใช้ในการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกรู้ตัว แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด หากปลอมปนสารชนิดอื่นแบบยาเคนมผงยิ่งอันตรายต่อชีวิต

จับถุมมือเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, newtv, sanook)

-ตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อย. ตรวจสอบบ้านหรือในซอยลาดพร้าว 126 หลังสืบทราบมีการนำถุมมืออย่างทางการแพทย์มาข่มสีก่อนส่งจำหน่าย สามารถจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 1 คน อ้างว่าเคยผลิตถุมมืออย่างมาตั้งแต่ปี 2561 ด้าน ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ระบุว่า ถุมมืออย่างทางการแพทย์สีฟ้า เรียกว่าถุมมือยางไนไตรท์ นิยมใช้ในต่างประเทศ เป็นถุมมืออย่างสังเคราะห์ มีสีฟ้า แต่ที่พบเป็นถุมมือสีขาวนำมาข่มให้เป็นสีฟ้า ลักษณะสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกสุขลักษณะ จะส่งถุมมือทั้งหมดไปตรวจสอบว่าเป็นถุมมือที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหรือไม่ เบื้องต้นสามารถแจ้งดำเนินคดีได้ 3 ข้อหา คือ ผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต, ผลิตเครื่องมือแพทย์ไม่ได้คุณภาพ และผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอม และเตือนประชาชนให้ซื้อถุมมือจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ในราคาที่สาเหตุสมผล ไม่ถูกจนเกิดเหตุ

จับแหล่งผลิตครีมปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด

-สสจ.สงขลา ปลัดอำเภอหาดใหญ่ ร่วมกันตรวจค้นบ้านเลขที่ 800 ถนนเลียบบคลองชลประทาน เขตเทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังได้เบาะแสว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำอางปลอม พบครีมบำรุงผิวขาว และสินค้าประเภทเครื่องประทินผิว อาทิ สครับ เซรั่ม ครีมพอกหน้า หลากหลายยี่ห้อ รวมทั้งอุปกรณ์การผลิตเครื่องสำอาง วัตถุดิบ ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ พร้อมครีมที่ผลิตเสร็จแล้วรอจำหน่าย และยังมีสินค้าบางส่วนอยู่ในขบวนการผลิตจำนวนมาก สอบสวนทราบว่ารับผลิตเครื่องสำอางตามคำสั่งในราคาถูกลงมานานกว่า 5 ปีแล้ว จึงแจ้งข้อหาลักลอบผลิตสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป

ชื่นชมแพทย์ รพ.วิเชียรบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, สยามรัฐ

-โลกโซเชียลชื่นชม พญ.วราพร เลิศล้ำสกุลทรัพย์ รังสีแพทย์ รพ.วิเชียรบุรี ว่า เปรียบเหมือนนางฟ้า หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “สมบัติ อินทร์ทอง” โพสต์รูปภาพ คุณตาแก่ สิ้นทั้งแก วัย 78 ปี ซึ่งรพ.ศรีเทพส่งตัวมา มีนัดตรวจเวลา 09.00 น. แต่มาถึงรพ. 16.10 น. เนื่องจากต้องรอรถโดยสารนาน ซึ่งแพทย์ได้เลิกงานกลับบ้านไปแล้ว เจ้าหน้าที่ได้โทรแจ้งและแพทย์ได้รับขั้รถจากบ้านมาตรวจให้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังช่วยกันหารถส่งคุณตากลับบ้าน พร้อมระบุว่า พญ.วราพรเป็นคุณหมอนางฟ้า ที่ไม่เคยปฏิเสธผู้ป่วย

เตือนการปีบลิ้วอันตรายถึงชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน

-นายเดิน นุ่มชาวจีน ปีบลิ้วบริเวณจุดสามเหลี่ยมอันตรายบนใบหน้า (จมูก ปากส่วนบน มุมปากทั้งสองข้าง) จนเกิดบาดแผลอักเสบและติดเชื้อแบคทีเรีย เริ่มมีอาการมีไข้และหายใจลำบาก แพทย์วินิจฉัยว่าปอดติดเชื้อ และยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู